

Số: 01 /2020/NQ-HĐND

Bình Lục, ngày 30 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LỤC
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Sau khi nghe Tờ trình số 176 /TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí với Tờ trình số 176 /TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020 bên cạnh những thuận lợi là cơ bản song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức nhất là ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp Covid-19 đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân; song với tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện ngay từ đầu năm. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản giữ ổn định. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng chuyển dịch và nâng cao giá trị; duy trì mở rộng mô hình tích tụ ruộng đất, mô hình liên kết tổ chức sản xuất nông sản sạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, hoàn thành các chỉ tiêu và được Chính phủ cấp bằng công nhận huyện Bình Lục đạt chuẩn NTM năm 2019. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ổn định. Công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Tuy vậy do ảnh hưởng của dịch Covid -19, thực hiện việc giãn cách xã hội nên tác động ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, và đời sống nhân dân trên địa bàn, một số chỉ tiêu kinh tế của 6 tháng đầu năm 2020 chưa đạt KH. Việc thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất 2 lúa đến nay mới thực hiện được 190 ha, chưa đạt 50% KH. Công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận cho người dân sau dồn đổi ruộng đất còn chậm. Việc giải quyết đơn thư KN, TC nhất là đơn thư KN, TC phức tạp,

tồn đọng, kéo dài còn nhiều hạn chế, trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình giải quyết công việc của một số xã và Thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn chưa được đề cao.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu của cả năm 2020:

- 1- Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,9 triệu đồng tăng 10% so với năm 2019.
- 2- Cơ cấu kinh tế:
 - + Nông nghiệp: 27,9%.
 - + Công nghiệp xây dựng: 37,6%.
 - + Dịch vụ - TM: 34,5 % .
- 3- Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản (giá SS 2010) đạt 2.407,7 tỷ đồng tăng 3,5% so với năm 2019. Tổng sản lượng lương thực đạt 100,7 ngàn tấn.
- 4- Giá trị sản xuất CN-TTCN (giá SS 2010) đạt 3.551,3 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2019
- 5- Tổng thu NS trên địa bàn đạt 115,8 tỷ đồng.
- 6- Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 25 triệu USD, tăng 21,9% so với năm 2019.
- 7- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 3.038 tỷ đồng tăng 10,5% so với năm 2019
- 8- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn xã hội đạt 4.720 tỷ đồng.
- 9- Số lao động được giải quyết việc làm mới đạt 3.350 LĐ, trong đó xuất khẩu lao động đạt 230 người.
- 10- Giảm tỷ lệ sinh là 0.08 ‰ .
- 11- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 0,8% .
- 12- Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,75%.
- 13- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 9,8% .
- 14- Tỷ lệ dân số có BHYT đạt 89% .
- 15- Tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 99% .
- 16- Tỷ lệ rác thải được thu gom đạt 95,5%, trong đó tỷ lệ rác được chuyển về nhà máy xử lý đạt 93,5%
- 17- Tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt 92% trở lên trên tổng số hộ.
- 18- Xã An Đô đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

Điều 2. HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung chỉ đạo và thực hiện trong 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 như sau:

I. Lĩnh vực Kinh tế

1. Sản xuất nông nghiệp:

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án, mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục rà soát, bổ xung quy hoạch và thực hiện quyết liệt có hiệu quả đề án, kế hoạch về chuyển đổi cây trồng trên đất lúa, phân đầu tổ chức thực hiện chuyển đổi 400 ha trong đó: (150 ha cây ăn quả, 250 ha sản xuất lúa- cá) tại các xã, thị trấn. Tăng cường ứng dụng tiến bộ KHKT, tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất. Duy trì các mô hình hiện có, nhân rộng các mô hình mới trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; tích tụ ruộng đất để liên kết sản xuất lúa, rau, củ, quả sạch, cây trồng hàng hóa chất lượng cao; chỉ đạo thực hiện 6 mô hình nhà kính, nhà màng của 11 hộ tại 06 xã đã đăng ký. Tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa Mùa, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho sản xuất vụ Đông 2020 - 2021. Tiếp tục rà soát và chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ xây dựng sản phẩm OCOP: Rượu vọc Long Tửu, Kẹo lạc Chợ Dầm, Gạo chất lượng cao Bình Lục để tham gia đăng ký với tỉnh. Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh các loại giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tổ chức tốt công tác giám sát và tiêm phòng dịch, thực hiện các biện pháp khử trùng tiêu độc, xử lý môi trường; Duy trì tái phát triển đàn lợn, mở rộng chăn nuôi đàn trâu, bò thịt, bò sinh sản, đàn gia cầm, thủy cầm, và chăn nuôi thủy sản, đáp ứng yêu cầu của thị trường, phân đầu đến cuối năm 2020 đàn bò thịt, bò sinh sản đạt 6.500 con trở lên, đàn gia cầm thủy cầm đạt 1,5 triệu con. Khai thác và nâng cao hiệu quả sản xuất mô hình nuôi cá sông trong ao tại xã Tiêu Động, Mỹ Thọ để nhân rộng trên địa bàn, sản lượng thủy sản đạt trên 4.000 tấn; thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại và mô hình chăn nuôi nông hộ theo hướng bền vững, chú trọng công tác xử lý môi trường trong chăn nuôi.

Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ của các HTX DVNN phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, ít thành viên, đảm nhiệm các khâu trong sản xuất để tham gia vào chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; thành lập thêm từ 2-3 HTX ít thành viên trở lên (HTX chế biến sấy sát An Nội, HTX liên kết sản xuất lúa An Đô).

Làm tốt công tác phòng chống thiên tai; chủ động và thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão; chuẩn bị các phương án, sẵn sàng vật tư, phương tiện, nhân lực để ứng phó khi có thiên tai bão lụt xảy ra xảy ra.

2. Xây dựng NTM - Đô thị văn minh.

Tập trung huy động và lồng ghép các nguồn lực để củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, chú trọng các giải pháp nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân; Chỉ đạo xã An Đô rà soát các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã ” nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2020; hướng dẫn, đôn đốc xã Vũ Bản, An Ninh triển khai thực hiện đề án xã ” nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2020 -2021; các xã phân đầu đạt từ 2-3 tiêu chí NTM nâng cao. Tiếp tục chỉ đạo các xã, các cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn thường xuyên chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, trồng bổ xung hoa, cây xanh trên các tuyến đường; thu gom rác trên các tuyến kênh mương để đảm bảo tiêu chí huyện NTM.

Thực hiện kế hoạch xây dựng, chỉnh trang hạ tầng đô thị Chợ Sông, đô thị Đô Hai, Ba Hàng theo lộ trình. Tập trung nguồn lực đầu tư, chỉnh trang, xây dựng thị trấn Bình Mỹ theo tiêu chí đô thị văn minh sau khi sáp nhập.

3. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Tăng cường các biện pháp quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSD đất cho nhân dân. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ cấp GCNQSD đất cho các thửa đất đủ điều kiện và theo phương án đã được phê duyệt; hoàn thành việc kê khai đăng ký cho những thửa đất không đủ điều kiện để quản lý theo quy định. Đơn đốc, hướng dẫn các xã hoàn thiện bảng biểu dồn đổi ruộng đất để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả dồn đổi ruộng đất của 20 thôn thuộc xã Bình Nghĩa và 20 thôn của xã Vũ Bản; lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi cho các hộ gia đình cá nhân, .

Chỉ đạo UBND xã Vũ Bản phối hợp với đơn vị tư vấn đo đạc khu dân cư và ngoài đồng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ cấp đổi GCN trong khu dân cư theo đúng kế hoạch của tỉnh. Thực hiện Kết luận số 13/KL-BTV của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 58/KH-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về tình hình quản lý đất đai tại xã Vũ Bản. Đơn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Thực hiện tốt công tác GPMB phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của huyện; đẩy nhanh tiến độ đấu giá QSD đất cho nhân dân tự làm nhà ở để tăng thu ngân sách.

Thường xuyên kiểm tra, định kỳ và đột xuất công tác bảo vệ môi trường của các tổ chức cá nhân, kinh doanh và các cơ sở sản xuất trên địa bàn kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường. Đơn đốc, kiểm tra, nhắc nhở UBND các xã thu gom rác thải đưa về nơi xử lý theo đúng quy định.

4. Phát triển Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 10,6 ha trong cụm Công nghiệp Trung Lương để các Doanh nghiệp đi vào hoạt động. Tiếp tục kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh tại các cụm CN - TTCN và tại địa bàn các xã, thị trấn theo đúng quy hoạch cam kết bảo vệ môi trường; duy trì hoạt động của 243 doanh nghiệp và 7.250 hộ kinh doanh hiện có. Quản lý tốt quy hoạch xây dựng, giao thông, phát triển TTCN và tổ hợp sản xuất tư nhân; tăng cường công tác quản lý hoạt động của các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN-TTCN và các làng nghề trên địa bàn.

Chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân. Duy trì và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

5. Thu chi ngân sách.

Tập trung khai thác các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, tăng cường thu hồi nợ đọng và chống thất thu ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm các quy định trong chi tiêu ngân sách thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập hồ sơ, tổ chức các bước để đấu giá QSD đất cho nhân dân tự làm nhà ở, tiến độ cấp GCN QSD đất và giải quyết các thủ tục hành chính về mua bán, chuyển nhượng đất đai. Quản

lý chặt chẽ việc thu, chi và quản lý ngân sách xã. Bên cạnh đó chú trọng các nguồn lực đảm bảo sẵn sàng phục vụ cho công tác chi đột xuất của huyện khi có yêu cầu .

6. Đầu tư xây dựng cơ bản và GPMB thực hiện các dự án.

Rà soát, điều chỉnh bổ sung và thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 đảm bảo đúng quy định, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 -2025 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo chất lượng sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng. Thực hiện tốt công tác GPMB, Xây dựng kế hoạch giải ngân các dự án, các công trình theo phân bổ, đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án đã hoàn thành ;

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội.

1- Văn Hóa - TT TT

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao; xây dựng nhà văn hoá thôn xóm; xây dựng làng văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tập trung tuyên truyền Đại hội đảng bộ Tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày Lễ, Kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước.

2. Giáo dục - Đào tạo

Tiếp tục chỉ đạo ngành Giáo dục- Đào tạo hoàn thành và kết thúc năm học 2019 -2020 theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT; tuyển sinh lớp 1 và 6, phối hợp chuẩn bị tốt kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia và kỳ thi tuyển sinh vào THPT trên địa bàn. Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; Triển khai và thực hiện tốt Kế hoạch năm học 2020 -2021 theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; chương trình thay SGK mới bậc tiểu học từ năm học 2020 - 2021. Hoàn thành đề án sáp nhập các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS của xã Mỹ Thọ, An Mỹ vào thị trấn Bình Mỹ. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia.

3. Lĩnh vực y tế - dân số

Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân chủ động phòng chống dịch, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan nhất là Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid -19. Nâng cao chất lượng Bộ tiêu chí Bệnh viện, duy trì và nâng cao chất lượng Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế tuyến xã, thị trấn, làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Duy trì chất lượng công tác dân số - gia đình và trẻ em, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính trên địa bàn.

4. Lao động thương binh và xã hội

Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục rà soát và hoàn thành việc chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch CoVid 19 theo quy định của Chính phủ; Phối hợp với MTTQ huyện tổ chức triển khai thực hiện xây dựng và hỗ trợ 68 nhà ở cho hộ nghèo theo phân bổ của UBNDTTQ tỉnh xong trong năm 2020. Đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao

động, gắn dạy nghề với yêu cầu sản xuất của các cơ sở CN -TTCN giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2,75%. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp phân đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 89 %.

III. Lĩnh vực Nội chính.

1 Chuẩn bị tốt các điều kiện để tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đảm bảo chất lượng, đúng luật, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2021; Thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng; Duy trì thường xuyên chế độ trực SSCĐ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ đối tượng 04. Xin chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và thực hiện các quy trình trong xây dựng công trình nhân cốt căn cứ chiến đấu tại xã Đồng Du; tổ chức tổng kết thực hiện Đề án số 12 “*Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Quân báo chính sát - Quân báo nhân dân giai đoạn 2015-2020*”; Đề án số 23 “*Thực hiện quy hoạch thể trận quân sự khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016-2020*”; Đề án số 27 “*Diễn tập khu vực phòng thủ gia đoạn 2016-2020*”; Đề án số 1123 “*Xây dựng và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2016-2020*”, chủ động xây dựng Đề án mới khi có chỉ đạo của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện Luật dự bị động viên, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

2. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên củng cố, thể trận quốc phòng toàn dân, thể trận an ninh nhân dân, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, trú trọng an ninh nông thôn và an ninh tôn giáo. Chủ động xây dựng kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt tội phạm hình sự, trộm cắp tài sản và buôn bán ma túy; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, không để hình thành điểm nóng về ANTT, không để “ bị động, bất ngờ”.

3. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với công dân, chủ động giải quyết kịp thời, đúng pháp luật và xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở không để phát sinh phức tạp, khiếu kiện đông người và vượt cấp .

4. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, đối thoại với cá nhân, tổ chức về quy định hành chính góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đối tượng thụ hưởng. Tăng cường công tác kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện tại các đơn vị.

5. Lĩnh vực nội vụ và cải cách hành chính.

Kiện toàn các chức danh lãnh đạo, thành viên UBND huyện, và của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý) các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo Nghị định 59 của Chính phủ. Nâng cao chất lượng và trách nhiệm của Người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ. Tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định phân loại đơn vị hành chính đối với các xã, thị trấn. Chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt các bước, các khâu phục cho công

tác Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 theo hướng dẫn của cấp trên.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tập trung các giải pháp nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI và chỉ số PAPI cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi để doanh nghiệp vào đầu tư kinh doanh tại huyện; chủ động lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ.

Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở huyện và các xã, thị trấn, đảm bảo yêu cầu: rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục giấy tờ không cần thiết, công khai, minh bạch phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp cuối năm của HĐND huyện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
- Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
- Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên của MTTQ vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND huyện.
- HĐND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang trong huyện phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bình Lục khoá XIX - kỳ họp thứ Mười Hai thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2020./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh; | Để
- TT Huyện uỷ; | b/c)
- Lãnh đạo UBND huyện; |
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- CPVP + TH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Đặng Thanh Sơn